



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (21/3/1890 - 21/3/2020) VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự họp có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo chính trị khi đưa ra xin ý kiến tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 12/2/2020 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp; đa số ý kiến cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo Báo cáo. Ngoài ra, các ý kiến đề xuất chỉnh sửa một số câu từ, ngôn ngữ cho phù hợp; bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã tổng hợp.

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại hội.
Ảnh: HIẾN TRÂM

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quỳnh Phụ

Sáng ngày 3/3, đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quỳnh Phụ.

Đến hết ngày 2/3, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ chưa có bệnh nhân mắc Covid-19, có 8 trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả

đều cho kết quả âm tính. Trên địa bàn huyện có 167 lao động người nước ngoài, trong đó 46 người không về nước trong dịp tết Nguyên đán. Sau tết Nguyên đán có 121 lao động người nước ngoài mới sang, trong đó có 120 người được theo dõi trên 14 ngày,

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

ĐẢNG BỘ XÃ TỰ TÂN Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ngày 4/3, học sinh khối 12 đi học trở lại

Đây là thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình vào sáng ngày 3/3. Theo đó, khoảng 20.000 học sinh lớp 12 sẽ trở lại trường vào 7 giờ ngày 4/3 để ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia. Cụ thể, từ ngày 4 - 7/3, học sinh sẽ học vào buổi sáng, mỗi buổi 4 tiết ôn tập các môn Toán, Văn, Tiếng Anh.

Để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường, ngay trong ngày 3/3, các trường THPT đã đồng loạt tổng vệ sinh trường, lớp phòng, chống dịch

bệnh, đồng thời tổ chức họp chuyên môn đối với giáo viên để hướng dẫn học sinh ôn tập theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành Giáo dục khuyến cáo nếu học sinh thấy sức khỏe không bình thường thì nên nghỉ học, đến các cơ sở y tế thăm khám và trở lại trường khi sức khỏe ổn định. Khi đưa đón học sinh, các bậc phụ huynh nên ở ngoài cổng trường, đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh.

ĐẶNG ANH

Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 3/3, số quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 là 78 quốc gia, vùng lãnh thổ với 91.308 người nhiễm, tăng 11 quốc gia và 2.096 người nhiễm Covid-19 so với cùng thời điểm 17 giờ ngày 2/3.

Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 3/3, chưa có thêm trường hợp nhiễm mới, 16 người nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi, xuất viện. 75 trường hợp nghi nhiễm, có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi.

Đến 17 giờ ngày 3/3, Thái Bình chưa ghi nhận có trường hợp nhiễm Covid-19. Số người nghi nhiễm là 31 người, trong đó 28 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 người đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. 277 người về từ các vùng có dịch đang được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568. Sức khỏe hiện tại của 277 người đều bình thường. Ngoài ra, những người trở về từ các vùng chưa có dịch cũng đang được theo dõi sức khỏe tại cộng đồng.

Số người nhiễm, tử vong do Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới vẫn đang tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Do đó, trong thời gian tới có thể sẽ có nhiều du học sinh, lao động từ các nước có dịch về tránh dịch. Để chủ động kiểm soát nguồn lây, ngoài khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568, các huyện, thành phố đã bố trí các khu vực cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ vùng dịch.

* Chiều ngày 3/3, Sở Y tế phối hợp với Trường Quân sự tỉnh tiến hành làm thủ tục để 1 công dân hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly, theo dõi y tế theo quy định để trở về nơi cư trú.

Để bảo đảm các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ y tế đã tiến hành kiểm tra, khám sàng lọc lần cuối đối với công dân này. Kết quả cho thấy, tất cả đều bảo đảm yêu cầu về điều kiện sức khỏe.

Đến 17 giờ ngày 3/3, Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh đang tổ chức cách ly, theo dõi y tế tập trung đối với 277 công dân Việt Nam, người nước ngoài trở về từ các vùng có dịch. Trước đó, tối ngày 2/3, hai đơn vị này đã tiếp nhận thêm 120 công dân, trong đó có 19 công dân được đưa đến cách ly tại Trường Quân sự tỉnh và 101 công dân được đưa đến cách ly tại Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh.

Mọi trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ, công tác hậu cần được các đơn vị tăng cường, bảo đảm vận hành hiệu quả và an toàn tuyệt đối cho các khu vực cách ly.

* Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huyện Tiên Hải đã thành lập 2 khu vực cách ly tại Đại đội 4 dân quân giải tập trung (Đông Lâm) và Đồn Công an cồn Vành (Nam Phú).

Để bảo đảm việc cách ly những người nước ngoài, công dân Việt Nam đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn huyện và các trường hợp khác do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện quyết định, Tiên Hải yêu cầu Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức khử trùng, chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất. Cán bộ y tế tại khu cách ly trực 24/24 giờ, có nhiệm vụ khám, theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai hoạt động truyền thông.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÒNG VIÊN

TÂY GIANG

Phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu

(Xem trang 3)



Diện mạo nông thôn xã Tây Giang ngày càng khởi sắc.

THÁI HỒNG

Tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm

(Xem trang 2)